

10/9 P. Đào Sơn Đại học  
→ T. Tuyền

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA  
PHÒNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 27/ĐHBK-QHĐN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2014

V/v tiềm năng gửi cán bộ trẻ và sinh viên  
trao đổi ngắn hạn tại Nhật Bản

**Kính gửi:**

- Ban chủ nhiệm Khoa
- Ban lãnh đạo các Phòng/Ban/Trung tâm

Phòng Quan hệ Đối ngoại trân trọng thông báo đến quý Khoa thông tin về chương trình hỗ trợ kinh phí toàn phần cho cán bộ trẻ và sinh viên tham gia giao lưu khoa học và công nghệ tại Nhật Bản do Japan Science and Technology Agency – JST thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Nhật Bản tài trợ.

Theo thông tin Phòng Quan hệ Đối ngoại thu nhận được sau cuộc họp với đoàn đại diện JST do Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Tp. HCM giới thiệu vào ngày 7/5/2014, bắt đầu từ năm 2014 JST triển khai chương trình trao đổi ngắn hạn tại Nhật Bản mang tên “Japan Asia Youth Exchange Program in Science”. Chương trình này được triển khai với mục tiêu tạo điều kiện cho 10.000 cán bộ giảng dạy, nghiên cứu trẻ (tuổi dưới 40); sinh viên đại học và sau đại học; học sinh phổ thông chưa từng đến Nhật Bản, đến từ 14 quốc gia Châu Á (gồm 10 nước ASEAN và 4 quốc gia châu Á khác bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, và Mông Cổ), sang giao lưu tìm hiểu hoạt động nghiên cứu công nghệ cao tại các viện/trường/ tổ chức /công ty Nhật Bản trong thời gian ngắn nhất 01 tuần và dài nhất là 03 tuần. Lĩnh vực khoa học ưu tiên là khoa học tự nhiên và kỹ thuật công nghệ. Đội ngũ tham gia giao lưu này với hy vọng sau này tiếp tục học tập và nghiên cứu tại Nhật Bản.

Theo đó, năm 2014 JST sẽ dành một khoản kinh phí 800 triệu yen (~ 8 triệu đô la Mỹ) để tài trợ cho hoạt động giao lưu này. Số lượng ứng viên được tiếp nhận là 2.000 người bao gồm 110 người từ Việt Nam.

Để nhận được tài trợ, các đơn vị gửi ứng viên (home organizations) được yêu cầu tìm đối tác là các trường/viên nghiên cứu, công ty của Nhật – đơn vị tiếp nhận (host organizations) để xây dựng và đệ trình đề án tiếp nhận ứng viên cho JST xem xét và phê duyệt. Trong hồ sơ đề án có “host organizations” đóng vai trò là cơ quan chủ trì (applicants) và “home organizations” đóng vai trò là đơn vị tham gia (partners). Hồ sơ đề án sẽ do “host organizations” xây dựng và đệ trình cho JST sau khi cùng thảo luận và thống nhất với “home organizations” trong việc hoàn tất hồ sơ đề án và danh sách ứng viên tiềm năng được lựa chọn. “Home organizations” sẽ lựa chọn và giới thiệu ứng viên theo tiêu chuẩn xét chọn dựa trên đồng thuận giữa “host organizations” và “home organizations” và phù hợp với tiêu chí tuyển chọn ứng viên do JST quy định như đã nêu.

Vì thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề án đợt một (dành cho việc trao đổi diễn ra vào dịp hè) đang đến gần, Phòng Quan hệ Đối ngoại đề nghị quý Khoa/Phòng/Ban/Trung tâm quan tâm đến chương trình nhanh chóng tiến hành việc liên hệ với đối tác có mối quan tâm chung thông qua các quan hệ sẵn có giữa Khoa và các đối tác Nhật Bản để có thể hoàn tất hồ sơ đề án và trình cho JST trước thời hạn **ngày 23/5/2014**.

Đây sẽ là cơ hội rất tốt thúc đẩy hơn nữa hoạt động giao lưu gửi cán bộ trẻ tìm hiểu các hoạt động nghiên cứu tại Nhật Bản và đặc biệt cho hoạt động thực tập dành cho sinh viên ở nước ngoài.

Thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng truy cập trang web:  
<http://ssp.jst.go.jp/EN/index.html>, hoặc qua địa chỉ email: [ssp@jst.go.jp](mailto:ssp@jst.go.jp).

Nhu cầu hỗ trợ thông tin về phía Trường, vui lòng liên hệ C. Phúc – Phòng Quan hệ  
Đối ngoại qua email: [phuc@hcmut.edu.vn](mailto:phuc@hcmut.edu.vn) hoặc số điện thoại nội bộ: 5241.

Trân trọng kính chào.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lưu: QHĐN.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG**

**PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



**TS. Lê Thị Hồng Hiếu**